



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน  
เพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับ 7ว และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 7ว

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.4/ว 2178-2179 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ได้แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยในส่วนของ การย้าย โอน หรือบรรจุกลับ ให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนส่งผลงานประเมินและ ให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยโปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เข้ารับการประเมินบุคคล โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงาน หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงานและไม่ก่อนวันที่ข้าราชการผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติหรือเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้ขอรับการประเมิน สามารถทักท้วงได้ด้วยตนเองภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล ได้ที่กลุ่มงานวางแผนอัตรา กำลังและระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2243-6636 กรณีที่มีผู้ทักท้วง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เพื่อดำเนินการทางวินัย แต่ถ้าหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นไปในทางกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต จะรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ดำเนินการตรวจสอบผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริง แล้วดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2551

(นายสุกิจ เจริญรัตนกุล)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

“ดำรงธรรมาภิบาลใสสะอาด”

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัด	ประเมินแต่งตั้ง เข้าสู่ ตำแหน่ง	ชื่อผลงาน
1	นางไพรยาพร งามเปี่ยม นวช.กง.บข.7 สจจ.นนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ที่ ดบ.	นวช.กค.7ว ดบ.	1.การเบิกจ่าย การแจ้งจัดสรรเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2551 2.การขออนุมัติยกเว้นระเบียบ ขอทำความตกลงโดยการอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัด
2	น.ส.สุวิมล สุพรรณวิบูล นวช.กง.บข.7 สจจ.อุทัยธานี ปฏิบัติหน้าที่ที่ ดบ.	นวช.กค.7ว ดบ.	1.การตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล บัญชีถือจ่าย ค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งภารโรง บัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงาน เทศบาลวิสามัญตำแหน่งภารโรงและบัญชีถือจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ทั่วไปตำแหน่งภารโรง 2.การตรวจสอบนิเทศการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3	น.ส.พเยาว์ ศรีจันทร์กลัด นวช.กง.บข.7 สจจ.กระบี่ ปฏิบัติหน้าที่ที่ ดบ.	นวช.กค.7ว ดบ.	1.การตรวจสอบการเงิน การคลัง ของ อปท.ประจำปี 2550 2.การติดตามข้อบกพร่องที่ตรวจพบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อปท.
4	นางสุนันทา ดุลจันงค์ นวช.กง.บข.7 สจจ.ฉะเชิงเทรา ปฏิบัติหน้าที่ที่ ดบ.	นวช.กค.7ว ดบ.	1.การตรวจนิเทศการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. 2.การพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.ให้เกิดประสิทธิภาพ
5	น.ส.มยุรี คะศรีทอง นวช.กง.บข.7 สจจ.นครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ที่ ดบ.	นวช.กค.7ว ดบ.	1.การตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการงบประมาณ อปท. ประจำปี 2551 2.แนวความคิดการพัฒนากระบวนการตรวจสอบด้านจริยธรรม และคุณธรรม ของผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ อปท.
6	นางชบาไพโร ชุณหอม นวช.กง.บข.7 สจจ.เลย ปฏิบัติหน้าที่ที่ กค.	นวช.กค.7ว ดบ.	1.การบริหารงานฝึกอบรม 2.การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
7	น.ส.วิลาวัณย์ จตุพนพาร นวช.กค.7ว ดบ. ปฏิบัติหน้าที่ที่ สน.พส.	จนท.วผ.7ว สน.พส.	1.การบริหารงบประมาณและติดตามงบประมาณ 2.พัฒนาการบริหารงบประมาณ โดยเครื่องมือ PART